



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## กัญชา-กระท่อม

### ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ...

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ)

- นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.ม.ว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่มีการมองว่าพรรค ปชป.กับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีปัญหากัน จากการที่พรรค ปชป.เสนอให้ถอนร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ในการพิจารณาของที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ 14 กันยายนนั้น ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง แต่เป็นห่วงอนาคตของเยาวชน สถาบันการศึกษา รวมถึงด้านอื่นๆ ซึ่งพรรค ปชป.สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีระหว่างนี้ขอให้ สธ.พิจารณาออกกฎระเบียบเพื่อกำกับให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและร.ม.ว.สธ. หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวเรียกร้องให้นำกัญชากลับคืนสู่บัญชียาเสพติด ว่า ร.ม.ว. สธ.ไม่มีสิทธิประกาศว่ากัญชาจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ ทุกอย่างเป็นมติจาก ป.ป.ส. แล้วจึงให้ร.ม.ว.สธ.พิจารณาลงนาม สิ่งที่ส.ส.หลายคนพูดในสภาไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นการเอากการเมืองนำประโยชน์ของประชาชน ยืนยันว่าทุกอย่างทำเพื่อประชาชน เมื่อถามว่าเมื่อยังไม่มีความแน่ชัดว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้ไปต่อหรือไม่รัฐบาลจะดูแลประชาชนหรือผู้ประกอบการอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า พ.ร.บ.สาธารณสุขและประกาศต่างๆ ยังมีผลบังคับใช้

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ.หนึ่งในกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... เปิดเผยว่าตามที่ ส.ส.จำนวนหนึ่งไม่รับร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ นั้น ยังไม่ทราบว่ ส.ส.ยังมีความห่วงกังวลในข้อใด กมธ.กัญชาฯ ประกอบด้วย พรรคการเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจาก 30 กว่ามาตรา เพิ่มเป็น 95 มาตราตามข้อกังวลของประชาชน กมธ.ทำอย่างหนักก็คาดว่าจะผ่าน รู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ดังกล่าว

-นายโยธิน ไชยธงยศ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอุตสาหกรรม 61 บ้านหนองแขง ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งเป็นแห่งเดียวของ จ.นครพนมที่มีการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกต้อง จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่สามารถขออนุญาตปลูกได้กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ บางรายลงทุนล่วงหน้าไปก่อน ถือเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานที่ออกกฎหมาย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่ไม่มีความชัดเจน ไม่มีความรัดกุม เป็นโครงการขายฝันสุดท้ายประชาชนต้องแบกภาระ ผากถึงรัฐบาลจะต้องหาทางออก ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านที่ปลูกตามครัวเรือน

-นายปรัชญา ธีรฉันทา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่เห็นคือการเปิดเสรีเกินไป ซึ่ง พ.ร.บ.ของพรรคภูมิใจไทยให้ประชาชนปลูกได้ 1-6 ต้นและออกไปในทางสันตทานมากกว่า ซึ่งจะเป็นปัญหา การนำ พ.ร.บ.กัญชง-กัญชาให้กลับไปแก้ไขก็น่าจะเลยเวลาปิดสภา ให้รอรัฐบาลหน้า พรรคภูมิใจไทยเอามาหาเสียงไม่ได้เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วย กลายเป็นการเมือง โนแ่งของทางการเมืองน่าจะดำเนินการต่อไปได้ แต่การส่งออกคงต้องหยุดชะงัก เพราะ อย. ไม่อนุญาตตอนนี้มีการมาตั้งโรงงานผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วหลายแห่งที่วางแผนจะให้เกิด เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่เตรียมให้ประชาชนปลูกแล้วส่งโรงงาน ในอนาคตก็จะถูกตรวจราคาอีก

-น.ส.สุนิศา โสภกระโทก ประธานกลุ่มวิสาหกิจปลูกกัญชา จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คิดว่าเป็นแค่เพียงเกมการเมืองของพรรคการเมืองเท่านั้น เห็นด้วยกับการนำพ.ร.บ.กัญชา กัญชง กลับมาทบทวนใหม่ เพื่อให้รอบคอบ รัดกุม ป้องกันการนำกัญชาไปใช้ในทางอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของสุขภาพ คาดว่าวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาและผู้ค้ารายย่อยน่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะดำเนินกิจการทุกอย่างตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข


-ที่ จ.สงขลา องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลัก ศีลธรรม (อคศ.) ซึ่งมีเครือข่ายเป็นองค์กรมุสลิม 35 องค์กร ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ขอขอบคุณสำหรับเสียงพรรคประชาชาติที่ค้านตั้งแต่แรก พรรคประชาธิปัตย์เพื่อไทย เสรีรวมไทย และทุกพรรคที่ค้าน พ.ร.บ.กัญชา นี้คือ ผลของการเคลื่อนไหวของภาคพลเมืองที่นักการเมืองได้ฟัง การคว่ำ พ.ร.บ.ครั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด แต่ประชาชนได้ประโยชน์ในที่สุด



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 764 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,672,910 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 32,617 ราย รักษาหายเพิ่ม 969 ราย รักษาหายสะสม 4,630,365 ราย ยังรักษาอยู่ 9,928 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 616,364,711 (+408,248) ราย เสียชีวิต 6,527,192 (+1,336) ราย รักษาหาย 595,601,183

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>(+547,854) ราย</p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์โควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์)  - นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลสรุปว่า ท่ามกลางข่าวดีโควิดไทยที่มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาดำกว่าหกพันราย และโควิดโลกที่ชาลงองค์การอนามัยโลกออกมาให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ถึงการเตรียมตัวขั้นต่อไป 6 ด้าน คือ การดูแลรักษาทางคลินิก การตรวจหาเชื้อ การควบคุมและป้องกันโรค การไปสู่จุดหมายด้านวัคซีน การสื่อสารด้านโรคระบาด การสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเพียงเครื่องมือที่ต้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทระบบสุขภาพของแต่ละประเทศ</p> <p><b>2. การปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์)  - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนทีมแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้างานการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กำลังพิจารณาปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโควิด 19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขฉบับใหม่ ใน 2 เรื่อง คือ 1.การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ จะใช้หรือไม่ใช้ยาต่อ 2.เรื่องวันกักตัวผู้ติดเชื้อ อาจจะลดวันกักตัวจาก 5+5 คือกักตัว 5 วัน อีก 5 วัน เผื่อระวังโดยแยกตัวจากคนอื่น โดยมีรายงานว่าหลังวันที่ 5 แล้วตรวจ ATK ยังมีเชื้อหรือขึ้น 2 ซิต อาจเป็นเชื้อที่ไม่มีชีวิต หรือมีปัจจัยอื่นๆ</p> <p><b>3. ภาวะลองโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด)  - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กสรุปว่า งานวิจัยจากโรเบิร์ตสัน เอ็ม และคณะจาก CUNY School of Public Health ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลวิจัยพบผู้ที่มีปัญหาลองโควิดราว 7.3% เพศหญิงมีอัตราการเกิดมากกว่าเพศชาย 1.84 เท่า คนที่มีโรคประจำตัวมีอัตราเกิดมากกว่าคนไม่มีโรคประจำตัว 1.55 เท่า 1 ใน 4 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ยังไม่มีวิธีรักษาป้องกัน การฉีดวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงได้ราว 15% ที่ผ่านมามีไทยจัดระบบบริการลองโควิดบ้างแล้ว สามารถนำบทเรียนจากประเทศอื่นมาพัฒนาระบบดูแลประชาชนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และเมื่อ 15 ก.ย. WHO ได้ออกแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 รวมถึงแนวทางการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยลองโควิด ส่วนใหญ่ยังคงเน้นการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาตามอาการ เพราะยังเป็นเรื่องใหม่มากขึ้นที่ต้องศึกษาวิจัยกันต่อไป</p>	
 <p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>รายงานสถานการณ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยนิวส์, ch7, kapook)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเป็นชายไทย อายุ 23 ปี ประกอบอาชีพให้บริการที่ประเทศกาตาร์ สอบสวนโรคเบื้องต้นพบประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีตุ่มบริเวณหลังลักษณะคล้ายสิ่ว และเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ผู้ป่วยเดินทางกลับจากกาตาร์ถึงไทยเมื่อวันที่ 13 ก.ย. และสัมผัสเพื่อนชาวไทย 2 คน ทานอาหารร่วมกันและการใช้ห้องน้ำ เพื่อนทั้งสองคนไม่ได้สัมผัสผิวหนังหรือตุ่มแผล วันที่ 14 ก.ย. ผู้ป่วยเข้าตรวจที่สถาบันบำราศนราดูร แพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลพบเชื้อฝีดาษลิง</p> <p>สถานการณ์โรคฝีดาษลิงทั่วโลกถึงวันที่ 11 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อ 54,709 ราย เสียชีวิต 18 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป ส่วนไทย ณ วันที่ 15 ก.ย. พบผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย แนะนำประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโรค ให้เลี่ยงการสัมผัสแนบชิดกับผู้ที่มิใช่ ผื่น ตุ่มน้ำ ตุ่มหนองบริเวณร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า หากมีอาการสงสัย เช่น มีผื่นตามลำตัว ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง ตุ่มตกสะเก็ด มีไข้ เจ็บคอ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมามีผลเลือดโต ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p> <p>-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐ ฯ เตือนไม่ให้ใช้ยาชนิดเดียวมากเกินไปในการรักษาโรคฝีดาษลิง โดยระบุว่า หากไวรัสฝีดาษลิงมีการกลายพันธุ์แม้เพียงเล็กน้อยจะทำให้ยากต่อการรักษา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>อุทกภัย</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ</b> : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ สยามรัฐ ผู้จัดการ บ้านเมือง ch3 pptvhd36 mono29)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชน และตรวจเยี่ยมการสนับสนุนของกองทัพเข้าช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วม ที่ จ.ระยอง</li> <li>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ระยอง ว่า ขณะนี้ที่ อ.เมือง จ.ระยอง มีน้ำเข้าท่วมพื้นที่จำนวนมาก กินพื้นที่ราว 3-4 หมู่บ้าน คาดว่าความเสียหายถึง 7,000 หลังคาเรือน จุดที่น้ำลึกสุดประมาณ 1 - 2 เมตร อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มอีก คาดว่าภายใน 2 วัน น้ำจะระบายออกได้มากขึ้น ยังไม่กระทบกับหน่วยบริการ รพ.ระยอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำให้บุคลากรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน</li> <li>-สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ ว่า พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขัง เบื้องต้นมีทั้งหมด 18 ขณะที่ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง ได้แก่ บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด ยังต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด 13 แห่ง ขณะที่แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง</li> <li>-ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศให้ 6 แขวงของเขตลาดกระบัง เป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม ทั้งลาดกระบัง-คลองสามประเวศคลองสองต้นนุ่น-ลำปลาทิว-ทับยาว-ชุมทอง เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ</li> </ul>	-
<p><b>ปิดประชุมวิชาการ สธ.ปี 2565</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ</b> : เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ thaigov thailandplus )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. เป็นประธานพิธีปิดงานมหกรรมจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 “การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน หลังวิกฤตการณ์โควิด 19” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการและนวัตกรรม รางวัลบุณินทรศการ รางวัล R2R ดีเด่น และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565</li> </ul> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ</b> : เว็บไซต์thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คว่ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนิทรรศการ ในงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ณ จ.สงขลา</li> </ul>	-
<p><b>เปิดหอผู้ป่วยรักษัจจิต รพ.หาดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ</b> : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, hfocus, acnews, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีเปิดหอผู้ป่วยรักษัจจิต รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 16 เตียง มีจิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมด้านจิตเวชให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีภาวะเรงคว่นฉุกเฉินให้ได้รับการรักษา รวดเร็ว ทันเวลา ครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม พร้อมบูรณาการภาคีเครือข่าย จัดระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ</li> </ul>	-
<p><b>มะเร็งปอดเหตุเสียชีวิตอันดับ2คนไทย</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ</b> : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, hfocus, ไทยนิวส์, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, newtv., thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย เน้นสังเกตสัญญาณเตือน เรื้อรังติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายอาจมีไข้ต่ำ ๆ หรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซาก</li> </ul>	-
<p><b>แอปพลิเคชัน “รู้ทัน” แจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ</b> : เว็บไซต์ thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-กรมควบคุมโรค ร่วมกับ NECTEC และ 7-ELEVEN พัฒนาแอปพลิเคชัน“รู้ทัน” แจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ในช่วงหน้าฝนนี้พบผู้ป่วยกระจายใน 73 จังหวัด มากที่สุดในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ขอความร่วมมือประชาชนลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยการจัดการขยะรอบบ้านเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง โดยเฉพาะภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง</li> </ul>	-
<p><b>แนะวิธีการสังเกตความแตกต่างบอนออดิบกับบอนโหรา</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ</b> : เว็บไซต์ (thailandplus, acnews, newtv, ch7, Chiangmainews )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรมอนามัย แนะนำวิธีการสังเกตความแตกต่างระหว่างบอนออดิบกับบอนโหรา ห่วงผู้บริโภคเลือกกินผิด ทำให้เสี่ยงพิษที่</li> </ul>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ พร้อมย้ำเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จที่มีบอนออดิบ ให้เลือกจากร้านที่เชื่อถือได้ โดยบอนออดิบที่กินได้ ใบจะมีสีเขียวอ่อน ขนาดเล็ก และบาง รูปร่างคล้ายลูกศร ก้านใบสีเขียวหนวล ห่างริมขอบใบ ลำต้นสีเขียวอ่อน มีแปรงเคลือบ ส่วนบอนโหราที่กินไม่ได้ ใบจะมีสีเขียวเข้ม ขนาดใหญ่และหนา รูปร่างคล้ายตาลปัตร ก้านใบสีเขียวเข้ม ดิตรีมขอบใบ ลำต้นสีเขียวเข้ม จะมีพิษที่เรียกว่า แคลเซียมออกซาเลท ทำให้เกิดการคันในปากหรือคอ ให้ล้างปากโดยการดื่มน้ำตามมาก ๆ แต่ถ้าพบอาการผิดปกติอื่นที่รุนแรง ให้รีบพบแพทย์</p>	
<p><b>โรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus acnews )  -กรม สบส. เชิดชูโรงพยาบาล 13 แห่ง ผ่านประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน สูรพ.ต้นแบบและสู่สากลสร้างมาตรฐานที่ดีทางด้านระบบบริการสุขภาพ โดยในปี 2566 จะใช้เป็นสถานที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำกับรพ.ในพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการให้มีการพัฒนาในก้าวสู่มาตรฐานสากล และสามารถยกระดับในการเป็นรพ.ต้นแบบและสู่สากลต่อไป</p>	-
<p><b>สปสช.ผุดแผนที่บัตรทองใกล้ตัว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ  - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ร่วมกับบริษัทโกลบเทค พัฒนาแผนที่ดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าจะสามารถรับยา วัคซีนตรวจ ATK ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 และช่วงหลังการระบาดใหญ่ ระบบบริการยังคงอยู่ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. อยากให้คนถือบัตรทองเป็น วีไอพี รับบริการตรงไหนก็ได้หากเกิดการเจ็บป่วย ได้ร่วมกับนอสร้าพัฒนาแผนที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองดิจิทัล เพื่อให้สามารถตรวจสอบว่ามีสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวตรงไหนบ้าง ทั้งระดับปฐมภูมิ ระดับที่รับส่งต่อ รวมถึงสถานพยาบาลเฉพาะทาง อนาคตอาจจะเชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชันของ สปสช. รวมถึงเชื่อมกับแอปพลิเคชันเป๋าตัง.</p>	-
<p><b>กาแฟแต่งกลิ่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการสุดสัปดาห์  - หลังการเผยแพร่ผลทดสอบพบการปนเปื้อนสารอะคริลาไมด์ ก่อมะเร็งในกาแฟ ทั้งประเภทคั่วและสำเร็จรูป 27 ตัวอย่าง เกิดความวิตกในสังคมทันที เพราะกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของไทย ด้านภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย.เปิดเผยว่า สำหรับคนปกติทั่วไปสามารถดื่มกาแฟได้ 2-3 แก้วต่อวันโดยไม่เกิดอันตรายจากสารอะคริลาไมด์ อีกทั้งสารอะคริลาไมด์จะถูกกำจัดออกจากร่างกายได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงครึ่งทางปัสสาวะ จึงไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการสะสมหรือเกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว แม้ผู้บริโภคจะดื่มกาแฟเป็นประจำ  -ขณะที่แวดวงกาแฟพิเศษ (Specialty coffee) ที่มีราคาสูงกว่ากาแฟตลาด กำลังถูกจับจ้องเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยจากการแต่งกลิ่นกาแฟคุณภาพต่ำด้วยสารสังเคราะห์ ซึ่งการแต่งกลิ่นในอาหารต้องชี้แจงและมีการทดสอบว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องแสดงฉลากสินค้าว่าเป็นกาแฟแต่งกลิ่น และระบุประเภทสารแต่งกลิ่นให้ชัดเจน เป็นสารเคมีสังเคราะห์หรือสารจากธรรมชาติ และแสดงข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน</p>	-